

พลังจิต..ท่านพระอาจารย์ลี วัดป่าคลองกุ่ม จันทบุรี(และวัดอโศการาม..)

นำเสนอเมื่อ : 31 พ.ค. 2552

พลังจิตของท่านพระอาจารย์ลี วัดป่าคลองกุ้ง จันทบุรี(และวัดโศกการาม...สมุทรรปราการ)

กดที่แถบนี้เพื่อดูรูปขนาดดั้งเดิม

...ท่านเล่าถึงพลังจิตของท่านอาจารย์ลี วัดป่าคลองกุ้ง
จันทบุรี และวัดโศกการาม จังหวัดสมุทรรปราการ ดังนี้
"...พูดถึงเรื่องจิต... อย่างสมัยปัจจุบันนี่นะ...
คือทำไมถึงทราบกันได้ ก็ทราบในวงปฏิบัติด้วยกันนะสิ!
พระกรรมฐานประเทศานกันหยุดตลอดเวลา
พวกเราปราศไม่คอยทราบกัน... ภาคปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนา
องค์ไหนเป็นอย่างไรรู้อ
ท่านจะทราบกันได้อย่างไรอยู่ภายในของท่านนะ
ในระหว่างพระกรรมฐานด้วยกัน แต่คนภายนอกนั้นไม่ทราบ
เพราะท่านไม่พูด..."

เวลาไปไหน พระกรรมฐานเป็นผู้มั่งอรรถจริง
เราจะไม่ทราบเลยเหมือนกับว่าชาวชิรวาทอง
ท่านไม่ใคร่พูดอะไรอะไร... นั่นละ ถ้าความเป็นธรรมจริงๆ
แล้ว... แต่ในวงปฏิบัติด้วยกันแล้วอย่างไรก็ปิดมอญ
อะไรก็ตบปิดมอญกันฟังเพื่อจะได้แก่ไขกัน มีอะไร ขุดของใครใน
พองคนไหนเล่าให้ฟังแล้ว ขุดของใครในองค์ไหนจะแก่ไขกันที่
แก่ไขแล้วเปิดทางโล่ง... นั่น เรื่องของจิตเป็นอยู่นั่น

หลวงปู่มั่น นามบุญ ทนจะยกองค์นั้นมา
ซึ่งเป็นผู้ศึกษาของท่านทั้งนั้นละ
ที่นิยมมาคราวใดจะต้องมีจุดสำคัญ ที่ท่านจะนำออกมา
อย่างท่านอาจารย์ลีให้ท่านที่ว่า

ท่านลีนั้นนะ กำลังใจดีมาก'
ฟังสิกำลัง พลังของใจ
นี่จะยกตัวอย่างให้ประกอบกับคำว่าพลังของธรรม **ท่านเพื่อง**
(ท่านอาจารย์เพื่องชาวจันทบุรี

เป็นอีกองค์หนึ่งซึ่งเคยอยู่ศึกษาที่ท่านอาจารย์มั่น)
เป็นคุณเล่าให้ฟัง เราไม่เคยรู้ที่นั่นด้วย ท่านอาจารย์ลีนั่งอยู่
ท่านเพื่ององค์หนึ่งและเด็กชื่อนมยุคนั่งอยู่ อยู่... แล้วท่านก็นั่ง
ค่อนหนักค่อยธรรมะกันเล็กๆ น้อยๆ นะ

'เออ เราจะพูนสมาธิ'
ท่านอาจารย์ลีว่าอย่างนั้น 'เออ เขาก็' (นั่งขัดสมาธิ)
ท่านว่าอย่างนี้ละ ท่านอาจารย์เพื่องเล่าให้ฟัง
พอว่าอย่างนี้องค์ท่านอาจารย์ลี ท่านไม่ใคร่หันกลับคำนี้
ท่านไม่ใคร่เงงเข้าที่ ท่านนั่งธรรมมา

'อาบุญญ! เขาก็'
พอนั่งปุบปุบ เด็กเขาก็นั่งสมาธิ ท่านเคยสอนมา
ท่านอาจารย์เพื่องนั่งอยู่ข้างนี้

'เออ เราจะให้ตัวลอยนะ'
ท่านอาจารย์ลีกล่าว นีละ ที่ว่าพลังของจิต
'เราจะให้ตัวลอยนะ' พอว่าอย่างนั้น 'เออ ชิน... ชิน...'
แล้วตัวท่านนะ อาจารย์เพื่องดู ท่านว่า ท่านทำมือตวย

'เออ ชิน... ชิน... ชิน...'
ท่านอาจารย์ลีมืออย่างนี้ ชินจริงๆ เด็กคนนั้นนะ
ตัวลอยขึ้นๆ ...แต่สูงขนาดนี้... นีละพลังของจิตที่ท่านอาจารย์มั่นว่า
'พลังของจิตท่านลีนี้ดีมาก'... ฟังสิ! พลังของจิตดีมาก นีละ
พลังเป็นอย่างนี้ แล้วพอเด็กนั่งลงแล้ว

ทางท่านอาจารย์เพื่องก็คิดมันใจว่า
ยังไรท่านก็จะให้เราชินคราวนี้ เราจะไม่ยอมขึ้น
วันนี้สิ้นกัน'

แล้วก็จริงๆ ลึกเดียวท่านอาจารย์ลีก็ว่า 'เออ เพื่อง'
ท่านเพื่องปรารถนาใจ 'ว่าแล้ว' ทางท่านอาจารย์ลีนั้นว่า 'เออ ชิน'
ท่านอาจารย์เพื่องว่า

มันจะขึ้นจริงๆ หว่า ! สู้ท่านไม่ได้ เราไม่ให้ขึ้นนะสิ
แต่มัน... อันนั้นมันโยกแล้ว มันแปลกๆ แล้ว' ท่านว่า
'เขาก็สู้ แต่สู้อย่างไรก็...'
'อย่าให้พูดเออะ (ซ้ำ) โอ้เรื่องเพื่อยามาพูดเลย

คือเรื่องแพทานอาจารย์ลี ท่านเพื่องว่า
'อีกนิดหนึ่งนะ... ลงเลยนั่น หัวคะมา'
ถ้าสมมุติว่าท่านไม่ขึ้น หัวเราตองคะมา'

ท่านว่าอย่างนั้นนะ นั่นนะ เห็นใหญ่ นั่นไม่ใช่เล่นนะ
พอเสร็จแล้ว แล้วท่านก็ยืนอยู่นะ พอเห็นทางนั้นชุกชุกยก
มันจะขึ้นแค่นี้ขึ้นนั้นนะ พอเสร็จแล้วท่านก็หยุด พอหยุดแล้วก็นั่นละ
'โอย คือ' (ขลุ่ยตาพูดอย่างขบขัน)

ท่านอาจารย์ลีพูดอย่างนี้ ท่านไม่พูดมาก 'เฮ้ย คือ' (ซ้ำ)
ผมยังไม่ลืมอยู่นะ ท่านเพื่องว่าท่านอาจารย์ลีมีมืออยู่บางชนิดหนึ่ง
นี่ละเรื่องพลังจิต

อันนี้ก็จะไปได้บางราย... เพราะเป็นเรื่องภายนอก
ในภายนอกต่างหาก ตามแต่จริตนิสัยของใครๆ จะใช้ในทางไหน
ไม่ใช่หลักของศีล สมาธิ ปัญญา มรรคผลนิพพานจริงๆ
อันนั้นเป็นหลักเพื่อจะละจะละจะละ...
กำลังจิตอันนี้มันเป็นเครื่องใช้แล้วแต่ใครจะมีนิสัยว่าสนาไปทางไหน
เช่นหาเห็นเดินพาดาคันบนบน ที่ท่านแสดงไว้ในอภิปัญญา ๖
หรือวิชา ๓..."

ที่มา
http://se-ed.net/pratonglum/5/bua05_17_02.htm

ลูกหลานของหลวงปู่จะมีความเห็นแก่ตัวไม่ได้มีที่รักคือตัวอีกตน มียศศักดิ์
พียงยศไม่ได้ เพราะถ้ายิ่งมีสิ่งเหล่านี้เยอะ เขาจะเขใจถึงธรรม คุณธรรม
ศีลธรรมและจริยธรรมไม่ได้ คนที่คบคบ เยอหยัง จงทอง ยโส รวันดา
อย่างเสียๆ ฤดีอายและระสชาติของหมู่มีความจริงใจ จะติดกับถิ่น
อายของหมู่ไม่จริงใจ มีแต่มาฆา วิชากร ผิดกับพวกกับฟ้าและเทว ขอเพียง
พวกท่านมีความจริงใจ มีความเป็นธรรมชาติ ท่านจะได้เป็นพระโพธิสัตว์
เป็นลูกหลานของชาวภาคะ ดูอย่างพระพุทธเจ้าเป็นที่รักของเทวดาพรหม
มาร ปรารถ และอุฎกาทู หรือองค์ใหญ่ในหัวใจของทุกคนและของดวงใจ ดังนั้น
จึงได้เขาก่อนแล้วจะใคร่

- โพธิจิต โพธิวิถิ โพธิธรรม หลวงปู่พุทธะอิสระ -

"140 ล้าน ก้าวสู่พระพุทธเจ้า 2550 มาช่วยกันอุ้มอุ้ม
ภูมิจิตดีของคนไทย..."

รสนแห่งความเมตตา ซุ่มเป็นยิ่งนัก โดย สมเด็จพระสังฆราช

จิตประภัสสร คือธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต
โดยหลวงพ่อดิเรก

